

THÔNG BÁO

Nội dung cuộc họp Ban Giám đốc thường kỳ

Ngày 25/6/2021, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền họp phiên thường kỳ đã thảo luận và thống nhất quyết nghị một số vấn đề sau:

1. Công tác phòng, chống dịch COVID-19

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học viên Học viện tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ, của Thành phố và của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về phòng, chống dịch Covid-19.

Đề nghị các cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên có liên quan đến các địa phương, khu dân cư hoặc tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm dịch Covid-19 phải chấp hành nghiêm việc khai báo y tế và thực hiện biện pháp cách ly theo đúng quy định.

Trong thời gian nghỉ hè, cán bộ, giảng viên khi đi ra khỏi địa bàn thành phố Hà Nội phải được sự đồng ý của lãnh đạo đơn vị và lãnh đạo Học viện; khi quay lại Hà Nội phải thực hiện khai báo y tế theo quy định.

Việc tổ chức các hoạt động, sự kiện theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại Học viện cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

2. Đồng chí Phạm Minh Sơn, Phó giám đốc điều hành, chỉ đạo:

Ban Quản lý đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tốt lễ bế giảng năm học các hệ, lớp đào tạo theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đảm bảo đúng quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Xây dựng kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh đại học năm 2021 môn Năng khiếu báo chí bằng hình thức tập trung, trực tiếp tại Học viện vào ngày 17 và 18/7/2021; chuẩn bị phương án tổ chức thi bổ sung dành cho các thí sinh ở vùng ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định. Đồng thời chuẩn bị tốt kế hoạch tuyển sinh các lớp văn bằng 2 tại Học viện và các địa phương.

Chuẩn bị tốt kế hoạch để tuyển sinh thạc sĩ đợt 1/2021 dự kiến tổ chức trong tháng 7/2021.

Ban Quản lý đào tạo chủ trì, phối hợp với các khoa lý luận chính trị và các đơn vị có liên quan sớm hoàn thiện Đề án mở ngành, chương trình đào tạo giảng viên lý luận chính trị, hoàn thiện trình Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng



thời phối hợp với Ban Kế hoạch - Tài chính xây dựng dự toán kinh phí phục vụ việc xây dựng đề án, chương trình nói trên.

Tiếp tục chiêu sinh mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo, nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ báo chí - truyền thông tại Học viện và tại các địa phương.

Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo tiếp tục phối hợp với các đơn vị hoàn thiện minh chứng đánh giá ngoài theo đúng quy định. Các Hội đồng thẩm định ngân hàng câu hỏi thi học phần tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tổ chức thi và cấp chứng chỉ đạt chuẩn ngoại ngữ và tin học cho sinh viên; đồng thời tổ chức tốt việc thi cấp chứng chỉ B1, B2 cho các đối tượng có nhu cầu tại Học viện và các địa phương. Xây dựng nội quy sử dụng con dấu của Trung tâm theo đúng quy định.

Phòng Công tác chính trị và Hỗ trợ sinh viên tiếp tục tăng cường công tác truyền thông hình ảnh, thương hiệu của Học viện; đồng thời phối hợp với các đơn vị, nhất là lãnh đạo các khoa, viện tăng cường trách nhiệm, rà soát quản lý chặt chẽ các trang mạng đảm bảo cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên thực hiện nghiêm chỉnh quy chế phát ngôn, ứng xử trên internet và mạng xã hội.

Ban Thanh tra phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Ban Quản lý khoa học tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2021 của đơn vị và cá nhân theo kế hoạch; đồng thời, tiếp tục tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học khác theo kế hoạch.

2. Đồng chí Nguyễn Thị Trường Giang, Phó giám đốc, chỉ đạo:

Ban Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông triển khai ký hợp đồng giao khoán công việc đối với 03 cá nhân được đề nghị tham gia biên tập, xuất bản Tạp chí tiếng Anh và Tạp chí điện tử từ tháng 7/2021. Đồng thời chuẩn bị tốt nội dung, kế hoạch xuất bản, quy định về tài chính... phục vụ việc xuất bản Tạp chí số chuyên đề, Tạp chí tiếng Anh và Tạp chí điện tử theo đúng quy định.

Tiếp tục triển khai thực hiện các gói thầu đầu tư, cung cấp dịch vụ, mua sắm, sửa chữa lớn, nhỏ, thanh lý tài sản... theo kế hoạch.

Ban Kế hoạch - Tài chính khẩn trương hoàn thiện sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế tài chính đối với Chương trình đào tạo chất lượng cao, Quy định thu, nộp học phí để xin ý kiến các đơn vị và trình Ban giám đốc phê duyệt, ban hành.

Văn phòng tiếp tục phối hợp với các đơn vị tổ chức tốt việc triển khai tiêm chủng phòng ngừa dịch Covid-19 cho công chức, viên chức, người lao động của Học viện.

Ban Hợp tác quốc tế phối hợp với Ban Quản lý khoa học và các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt việc tổ chức Hội thảo khoa học "*Truyền thông khoa học: Quản lý hiện tại và tương lai*"; đồng thời tiếp tục triển khai các dự án quốc tế khác theo kế hoạch.

Phối hợp với Tổ chức quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và lựa chọn nhà xuất bản biên tập, xuất bản Kỷ yếu Hội thảo khoa học về truyền thông chính sách năm 2019.

3. Những công tác khác

Ban Quản lý đào tạo khẩn trương hoàn thiện bản sửa đổi, bổ sung Quy chế giảng viên để sớm phê duyệt, ban hành trong tháng 7/2021.

Các Tiểu ban chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Học viện tiếp tục khẩn trương triển khai các công việc theo kế hoạch.

Cán bộ, viên chức các khối giảng dạy được nghỉ hè 01 tháng, bắt đầu từ ngày 02/7/2021 đến hết ngày 01/8/2021; cán bộ khối tham mưu, hành chính, hậu cần được nghỉ 02 tuần trong thời gian từ 02/7/2021 đến 01/8/2021. Sinh viên, học viên các hệ, lớp được nghỉ hè bắt đầu từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 01/8/2021. Trong thời gian nghỉ hè, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; sinh viên, học viên toàn Học viện tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị phổ biến nội dung hợp này đến tất cả cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị mình./.

Nơi nhận:

- BGĐ (để báo cáo),
- Trưởng các đ/v trực thuộc để th/h,
- Trưởng ban Thanh tra nhân dân,
- Lưu: VT, TCCB.

**TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ**



Hà Huy Phụng

